

BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẢM BẢO HÀNG HÓA TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 16/02/2024)

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 09 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới; Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024,...

Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên Đán năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

- Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.

Các tỉnh có tốc độ tăng trưởng IIP cao nhất là: Trà Vinh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Long, Kiên Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Lào Cai...

Các tỉnh có tốc độ tăng trưởng IIP thấp nhất là: Cà Mau, Bắc Ninh, Sơn La...

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2024 ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; nguồn cung các mặt hàng dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá. Các địa phương tăng cao tiêu biểu là: Quảng Ninh; Hải Phòng; Đà Nẵng; Đồng Nai; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương; Hà Nội; Bình Định...

3. Hoạt động xuất nhập khẩu

Thương mại tiếp tục vững vàng trên đà phục hồi. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 01/2024 ước đạt 64,22 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42%, nhập khẩu ước đạt 30,65 tỷ USD, tăng 33,3%; xuất siêu ước đạt 2,92 tỷ USD. Xuất khẩu tăng với tốc độ kinh ngạc so với cùng kỳ năm trước, nhờ phục hồi ổn định trong xuất khẩu hàng điện tử và sự tăng trưởng đáng kể trở lại của xuất khẩu dệt may, máy móc và đồ gỗ.

4. Công tác quy hoạch tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đến nay đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 109/111 quy hoạch (đạt 99,1%); nổi bật là Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023, các quy hoạch ngành quốc gia và 50 quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá chung:

Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh, xuất khẩu tiếp tục vững vàng trên đà phục hồi, doanh thu dịch vụ tăng khá do đây là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết, ngành Công Thương đã triển khai thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường, xây dựng các giải pháp để chuẩn bị nguồn hàng đạt chất lượng, an toàn thực phẩm. Đến nay, các hệ thống phân phối duy trì và đảm bảo khả năng cung ứng phục vụ xuyên suốt cho người dân.

Tuy nhiên, giá nhiên, nguyên liệu tăng, chuỗi cung ứng sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp. Nhìn chung trong ngắn hạn, các ngành hàng còn gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu thế giới giảm, nhất là đối với hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu.

II. Công tác phục vụ Tết của ngành Công Thương

1. Bộ Công Thương

- Theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Chính phủ, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất của ngành Công Thương phục vụ nhân dân đón Tết, Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành các chỉ thị, công điện và các văn bản chỉ đạo các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan: (i) Xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa; (ii) Triển khai chương trình bình ổn thị trường, chú trọng bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu với giá cả ổn định; thực hiện chương trình kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo; (iii) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn thực phẩm... (iv) Làm việc với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Tết tại các địa phương.

2. Các Tập đoàn, Tổng công ty

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, thu mua hàng đầy đủ và tăng dự trữ, bảo đảm cung ứng phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Hầu hết các doanh nghiệp, tổng công ty đều cam kết thực hiện cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, hoặc hàng hóa bị gián đoạn.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng hóa chuẩn bị Tết tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, nông sản khô, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, xăng dầu... Nguồn cung các mặt hàng khá dồi dào, giá không có biến động lớn. Giá trị tổng lượng hàng dự trữ dự kiến cung ứng của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 10-12% so với các tháng thường trong năm.

Chương trình bình ổn thị trường (BOTT) đã có 46 tỉnh, thành phố có báo cáo/kế hoạch dự trữ hàng hoá bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó nhiều địa phương tổ chức triển khai chương trình BOTT với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sản xuất, phân phối chiếm lĩnh thị phần lớn, có sức chi phối thị trường như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte, BRG Mart...

III. Tình hình một số lĩnh vực của ngành

1. Tình hình cung - cầu, giá cả trên thị trường

Nguồn cung các mặt hàng phục vụ Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích phong phú, đa dạng kết hợp với một số chương trình khuyến mại, giảm giá sâu vào những ngày sát Tết nên giá cả hàng hoá ổn định so với ngày thường và chỉ tăng nhẹ so với Tết năm trước do giá đầu vào tăng.

Tại các chợ truyền thống, nguồn cung cũng được tăng cường và khá dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt nhóm hàng tươi sống, trái cây và rau, củ, quả, giá cả có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Phần lớn các hệ thống phân phối mở cửa muộn ngày 30 Tết. Một số chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, B's mart, 7 Eleven, GS25... mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Giá cả một số mặt hàng cụ thể như sau:

- Mặt hàng lương thực: Nhìn chung so với cùng kỳ năm trước, giá các loại gạo ở mức cao hơn từ 5-15% nhưng không xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu.

- Mặt hàng thực phẩm tươi sống: Giá hầu hết các mặt hàng ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, không đáng kể.

- Thực phẩm chế biến: Giá ổn định trong những ngày cận Tết và tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.

- Mặt hàng rượu, bia, bánh mứt kẹo: Giá các mặt hàng rượu bia, bánh mứt kẹo tương đối ổn định so với ngày thường và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do chi phí tăng.

- Các loại rau, củ, quả, trái cây: Do thời tiết thuận lợi nên nguồn cung rau củ quả khá dồi dào, đa dạng, giá tương đối ổn định trong những ngày Tết. Đối với mặt hàng trái cây, giá một số loại trái cây ngon để trưng cúng trong dịp Tết như

cam canh, quýt đường, thanh long, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa... tăng nhẹ so với ngày thường.

- Hoa, cây cảnh: Năm nay, do thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của hoa, cây cảnh nên nguồn cung dồi dào cộng thêm việc sức mua yếu nên giá cũng có xu hướng giảm so với năm trước.

Đánh giá chung:

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm vào dịp Tết. Bên cạnh đó, việc các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích mở cửa phục vụ người dân tới cuối ngày 30 Tết và mở cửa trở lại phục vụ sau Tết sớm góp phần hạn chế tâm lý mua trữ hàng của người dân, do vậy giá cả hàng hóa trên thị trường nhìn chung không biến động nhiều.

2. Tình hình kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường

a. Công tác trực Tết: Toàn lực lượng Quản lý thị trường thường trực 24/24 trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đề chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương.

b. Tình hình chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng QLTT cả nước phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các khu vực kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các tuyến đường bộ, đường sắt... tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân trong dịp Lễ, Tết và các địa bàn, tuyến trọng điểm...

Về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, lực lượng QLTT cả nước bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các cơ sở bán lẻ kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Theo báo cáo của các đơn vị đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, nhất là đối với hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, đóng cửa, ngừng hoạt động mà không có lý do chính đáng.

Cả nước có 42 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 03 tàu bán dầu đang tạm dừng hoạt động, cụ thể:

- **TP. Hồ Chí Minh:** hiện có 08 cửa hàng tạm ngưng hoạt động chờ cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 06 cửa hàng tạm ngưng hoạt động do đơn vị cung cấp xăng dầu ngưng hoạt động và 03 cửa hàng xin nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 10/02/2024 (Mùng 1 Tết) đã có thông báo gửi Sở Công Thương Thành phố.

- **Tỉnh Thừa Thiên Huế:** hiện có 04 cửa hàng tạm dừng hoạt động, đã gửi hồ sơ, thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Công Thương, Cục QLTT để theo dõi, giám sát.

- **Tỉnh Ninh Bình:** hiện có 03 cửa hàng xăng dầu đang tạm dừng hoạt động do thay đổi đơn vị thuê, thay đổi thương nhân cung cấp xăng dầu nhưng chưa hoàn thiện được thủ tục pháp lý, đã gửi thông báo đến Sở Công Thương.

- **Tỉnh Quảng Bình:** hiện có 04 cửa hàng xăng dầu và 03 tàu bán dầu đang tạm ngừng hoạt động, đã được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

- **Tỉnh Trà Vinh:** Hiện có 14 cửa hàng xăng dầu đang tạm ngừng hoạt động đã được sự chấp thuận của Sở Công Thương.

3. Tình hình sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết của các doanh nghiệp khỏi sản xuất

- **Ngành Công nghiệp thực phẩm:** Các doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất và hệ thống các nhà phân phối đã chuẩn bị dự trữ một lượng hàng hóa lớn nên nguồn cung phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng vẫn ổn định không có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý (theo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính). Riêng đối với mặt hàng bia, rượu, do nhận thức của người dân trong việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc tham gia giao thông, sản lượng tiêu thụ bia, rượu giảm so với năm trước.

- **Ngành dầu khí:** Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24h được các nhà thầu dầu khí/đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Khai thác dầu, khí tại các mỏ; hệ thống các đường ống dẫn khí đạt 100% công suất (*Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau*); sản xuất tại các nhà máy đều hoạt động bình thường (*Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; các nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ; các nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1*).

- **Ngành hóa chất:** Một số đơn vị vẫn hoạt động sản xuất trong kỳ nghỉ Tết (*Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; Công ty CP DAP; Công ty CP DAP2*).

- **Ngành thép, công nghiệp chế biến, chế tạo:** Hầu hết các doanh nghiệp tạm dừng sản xuất dịp Tết, trừ một số doanh nghiệp trong ngành thép, giấy, xi măng, điện tử, oto... vẫn duy trì một bộ phận sản xuất do đặc thù dây chuyền công nghệ phải vận hành liên tục.

- **Ngành than:** Từ ngày 09/02/2024 các đơn vị tạm dừng tiêu thụ, nhập khẩu than. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được bảo đảm.

- **Ngành dệt may – da giày:** Các doanh nghiệp đều cho lao động nghỉ Tết theo lịch công bố của Chính phủ.

4. Tình hình cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt

Từ trước và trong Tết, công tác cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố lớn về nguồn điện và lưới điện (một số sự cố nhỏ trên lưới điện trung thế đã được khắc phục nhanh chóng, khôi phục cung cấp điện cho phụ tải điện). Việc cung cấp điện tại các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tốt. Các doanh nghiệp duy trì sản xuất xuyên Tết được bảo đảm đủ điện

- **Tình hình cung cấp khí:** Các nguồn cung cấp khí (*Khí Nam Côn Sơn, Khí Cà Mau*) về cơ bản đảm bảo cho công suất khả dụng của các nhà máy điện sử dụng khí, không ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện.

- **Tình hình vận hành nguồn điện:** Các nhà máy điện vận hành ổn định, hệ thống điện luôn đảm bảo dự phòng. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có xảy ra một số sự cố tổ máy phát điện (*nhà máy thủy điện Bắc Hà, nhà máy thủy điện Nậm Sơn*), tuy nhiên không gây ảnh hưởng cung cấp điện.

- **Tình hình vận hành lưới điện truyền tải 500-220 kV:** Lưới điện truyền tải vận hành ổn định, không xảy ra sự cố gây ngừng, giảm cung cấp điện. Một số đường dây truyền tải 500-220kV được Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền tách ra khỏi vận hành để điều chỉnh điện áp trên hệ thống điện.

- **Tình hình vận hành lưới điện từ 110 kV trở xuống:** Lưới điện 110kV vận hành ổn định, an toàn. Một số sự cố các phụ tải bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện trở lại (*sự cố đường dây 110kV Bình Long 2 - Thác Mơ và Bình Long 2 - Lộc Ninh; nhảy máy cắt 110kV Trạm biến áp 110 kV Bù Đăng, khu vực huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước*).

Các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện tốt việc cung ứng điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải điện. Trong đó, việc cung cấp điện cho các Thành phố lớn như Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được đảm bảo.

5. Tình hình tổ chức thi công các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra công trường và chủ trì cuộc họp trực tuyến với 09 địa phương ngày 27-28/01/2024, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/2/2024 và nghiêm túc tổ chức thi công trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng và nghiêm túc triển khai Kế hoạch tổ chức thi công xuyên Tết cụ thể từng ngày tại từng gói thầu; đồng thời tích cực triển khai các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tình hình phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong ngành Công Thương

Theo báo cáo của các Tập đoàn, Tổng Công ty trong ngành Công Thương, các đơn vị các Tập đoàn, Tổng Công ty trong Ngành không để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

1. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo bước đột phá phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

2. Cơ cấu lại ngành Công Thương nhanh hơn, bền vững hơn dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, năng lượng, thương mại điện tử.

3. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Quốc hội và quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng chiến lược. Đề xuất với Bộ Công Thương sớm có giải pháp triển khai cụ thể, đảm bảo các dự án trong Quy hoạch cấp tỉnh phù hợp với nhu cầu của địa phương.

4. Kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và DN lớn toàn cầu. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVTN phục hồi, phát triển sản xuất.

5. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình vận hành của hệ thống điện quốc gia, thị trường điện (huy động tối ưu các nguồn điện, điều tiết các hồ chứa thủy điện, tình hình vận hành và khắc phục sự cố các tổ máy nhiệt điện than, tình trạng vận hành lưới điện truyền tải, ...) để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điện lực có liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo cung ứng điện.

6. Thực hiện rà soát tình hình thực hiện của các đơn vị đối với các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024.

7. Bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến; có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện đầy đủ, ổn định.

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

